

Số: /BC-MTTQ-BTT

Điện Biên, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-MTTQ-BTT ngày 07/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên về việc sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09^a/CTrPH-MTTQ-STNMT ngày 19/4/2017 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2020; Chương trình phối hợp số 38/CTrPH-MTTQ-TNMT-GHPG-GX, ngày 28/11/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các đơn vị đã tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Chương trình phối hợp đến cán bộ chủ chốt triển khai nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện Chương trình, các bên luôn phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ báo cáo viên và các tài liệu, ấn phẩm... để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch năm, theo giai đoạn.

Hàng năm đều tổng kết đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm cho việc triển khai năm tiếp theo.

2. Kết quả cụ thể

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch truyền thông môi trường (Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tuần lễ biển đảo và đại dương...), Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Thông qua đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã triển khai tới các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo phối hợp với tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện các nội dung Kế hoạch, kết quả:

Đã tổ chức được 06 cuộc mít tinh quy mô cấp tỉnh, hơn 50 cuộc mít tinh cấp huyện với nội dung tuyên truyền, hưởng ứng bảo vệ môi trường tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố, thu hút hơn 300.000 lượt người tham gia.

Tổ chức gần 300 buổi tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, nước sạch vệ

sinh môi trường, sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật, thu hút trên 20.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia.

Tổ chức 40 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường; đăng tải hơn 500 lượt tin, bài, hình ảnh, các văn bản pháp luật ngành tài nguyên môi trường lên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường; phát trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh hơn 100 chuyên mục về tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường.

Thực hiện Chương trình phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham gia hưởng ứng, phát động tới toàn thể cán bộ công chức viên chức với mức ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, giai đoạn 2017-2020 đã ủng hộ quỹ gần 30 triệu đồng.

Phối hợp triển khai thực hiện 04 cuộc giám sát về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 201 -2020 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp tham gia xây dựng Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đã được Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, phát động tới các cấp cơ sở, tổ chức thành viên và các tổ chức tôn giáo trên tinh thần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đóng trên địa bàn. Đến nay, 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng được các mô hình điểm và nhân rộng với các loại hình, tên gọi cụ thể như: “Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” và “Khu dân cư thực hiện hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”. Cơ chế quản lý, vận hành Tổ tự quản dần hoàn thiện qua các năm với bộ máy hoạt động gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Trưởng bản; Tổ tự quản có quy chế hoạt động hàng tháng, quý có đánh giá rút kinh nghiệm, cuối năm có thi đua khen thưởng.

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố hỗ trợ, cung cấp tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để các tổ chức, cá nhân tôn giáo triển khai việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chức sắc, nhà tu hành và tín đồ trong sinh hoạt tôn giáo phù hợp đối với mỗi tôn giáo.

3. Đánh giá chung

Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09^a/CTrPH-MTTQ-STNMT ngày 19/4/2017 giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Chương trình phối hợp số 38/CTrPH-MTTQ-TNMT-GHPG-GX, ngày 28/11/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên về cơ bản đã bám sát các mục tiêu đặt ra nhờ có sự phối hợp khá nhịp nhàng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ngày càng rõ nội dung công việc và định hướng triển khai xuống cơ sở. Từng bước

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, cộng đồng tôn giáo tham ra bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân và cộng đồng xã hội, đặc biệt là các khu dân cư được chọn xây dựng mô hình điểm đã quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường và nhiệm vụ bảo vệ môi trường đối với đời sống hiện nay.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát được cụ thể hóa đã phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực, chủ động của cộng đồng dân cư, cộng đồng tôn giáo trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như xây dựng các quy chế, hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Góp phần phát huy và tăng cường sự thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh với các tổ chức thành viên, các cơ sở tôn giáo để làm tăng thêm sức mạnh trong việc huy động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

Mặc dù đã đạt được những kết quả nêu trên, nhưng nhìn chung hoạt động phối hợp về bảo vệ môi trường vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, cụ thể:

Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với hệ thống Mặt trận và các tổ chức tôn giáo triển khai xây dựng các mô hình chưa được đồng bộ, có nơi còn giao khoán công việc cho cán bộ Mặt trận; một bộ phận không nhỏ người dân ở các khu dân cư chọn xây dựng mô hình nhận thức chưa đúng về mục đích, yêu cầu; một số nơi còn thiếu đồng bộ giữa công tác tuyên truyền, vận động và tự giác thực hiện của người dân như tự quản thu gom rác thải với các giải pháp đầu tư phương tiện, điều kiện thực hiện việc xử lý cũng như không bố trí được khu đất tập trung làm bãi chứa rác thải, chưa có sự liên hoàn trong xử lý từ khâu tập trung ban đầu đến khâu vận chuyển và xử lý ở cấp cao hơn, phương tiện thu gom còn thiếu, kinh phí duy trì, sửa chữa không đủ...nên làm hạn chế về mặt nhận thức cũng như niềm tin, thói quen về bảo vệ môi trường của người dân ở khu dân cư.

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường chưa làm được nhiều; hoạt động kiểm tra, giám sát của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế.

b) Nguyên nhân

Một số cấp uỷ, chính quyền chưa nhận thức đúng mức, đầy đủ tầm quan trọng của công tác môi trường và phát triển bền vững; trong chỉ đạo, điều hành tư tưởng “nặng về kinh tế” xem nhẹ yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường.

Ngàn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế, công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập.

Hoạt động phối hợp cung cấp thông tin, văn bản mới về nội dung bảo vệ môi trường hoặc mời Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức tôn giáo tham gia các hội thảo, tập huấn về nội dung bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường

còn hạn chế. Số lượng các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo về nội dung bảo vệ môi trường thiếu, chưa thường xuyên đã ảnh hưởng một phần tới nội dung tuyên truyền và nâng cao kiến thức môi trường cho các đối tượng.

II. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

1. Mục tiêu

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện các nội dung, giải pháp tuyên truyền, vận động, giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức tôn giáo với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát huy hiệu quả vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, cộng đồng tôn giáo tham gia quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh.

2. Phương hướng, nhiệm vụ

Thực hiện tổng kết Chương trình phối hợp số 09^a/CTrPH-MTTQ-STNMT; Chương trình phối hợp số 38/CTrPH-MTTQ-TNMT-GHPG-GX, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cộng đồng tôn giáo, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường; xây dựng mới các mô hình khu dân cư phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, khoáng sản, nước, rừng...; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. Trong đó tập trung ưu tiên xây dựng và nhân rộng tới các khu dân cư, cơ sở tôn giáo các mô hình về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư.

Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, tự giác tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư hướng vào công tác bảo vệ môi trường, nhất là các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường phát động các phong trào tự quản, giám sát của nhân dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong sử dụng tài nguyên, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường sự đồng thuận xã hội đối

với công tác quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo với cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền, vận động, quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025 tập trung giám sát và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm trong quản lý chất thải: Công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; bệnh viện; chợ và trung tâm thương mại; nơi giết, mổ gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm; sinh hoạt của hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên với Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020./.

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Tài nguyên Nước, KTTV và BDKH;
- Lưu: VT, CCBVMT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thị Thanh Phượng